

## โครงการสนับสนุนการเรียนรู้เข้มข้นช่วง COVID

### ข้อมูลสำหรับบิดามารดาและผู้ดูแล

#### เกี่ยวกับโครงการสนับสนุนการเรียนรู้เข้มข้นช่วง COVID

โครงการสนับสนุนการเรียนรู้เข้มข้นช่วง COVID (COVID Intensive Learning Support Program (CILSP)) จัดการเรียนกลุ่มเล็กสำหรับนักเรียนที่ต้องการมากที่สุด ในโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และโรงเรียนหลักสูตรเฉพาะทางทั่วรัฐ NSW

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการรัฐ NSW โรงเรียนคาทอลิกแห่งรัฐ NSW และองค์กรโรงเรียนอิสระแห่งรัฐ NSW

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักเรียนผู้ที่ไม่ได้เรียนที่บ้านเป็นเวลานาน อันสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โครงการนี้มุ่งเน้นที่การเรียนรู้หนังสือและการคิดเลข

โรงเรียนแต่ละแห่งพัฒนาหลักสูตรเองโดยยึดหลักความต้องการของนักเรียน และจัดการสอนตามโปรแกรม โดยจ้างครูที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ และนักการศึกษาอื่น ๆ เช่นอาจารย์จากมหาวิทยาลัย และครูโรงเรียนเด็กปฐมวัย การเรียนกลุ่มเล็กสามารถทำการสอนก่อนหรือหลังโรงเรียนหรือในระหว่างเวลาเรียน

#### วิธีการดำเนินงานของโปรแกรม

ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการสนับสนุนการเรียนรู้เข้มข้นช่วง COVID โรงเรียนจะได้รับเงินทุนสนับสนุนเพื่อจ้างนักการศึกษาเพิ่มเติมให้จัดการสอนนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก

โดยการประสานงานกับครูใหญ่ รวมทั้งการประเมินในรูปแบบต่าง ๆ ครูประจำชั้นเป็นผู้กำหนดว่านักเรียนคนใดจะได้ประโยชน์จากการเรียนกลุ่มเล็ก

บิดามารดาหรือผู้ดูแลของนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการปรึกษาหารือและจัดทำแผนการสอน ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจะมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการติดต่อกับบิดามารดาและผู้ดูแล

#### คุณสมบัติสำคัญของโครงการ

- นักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลรัฐ NSW ทุกแห่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ ในปี 2021 นักเรียนจำนวน 265,000 คนได้รับการสนับสนุน
- การเรียนกลุ่มเล็กดำเนินการสอนโดยเพิ่มจำนวนนักการศึกษาขึ้น - รวมทั้งครูแทนและครูชั่วคราว ครูที่ปลดเกษียณและครูที่ยังเป็นนักศึกษา บรรดาครูที่เพิ่มขึ้นจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับครูประจำชั้น เพื่อให้แน่ใจว่าการสอนเน้นตรงตามความต้องการของนักเรียน
- การสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้หนังสือและการคิดเลข

- ทีมนักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารสนับสนุนและแนะแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการแก่โรงเรียน
- การเรียนกลุ่มเล็กเป็นการสอนเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกลุ่มนักเรียน 2-5 คน  
นักเรียนได้รับการสอนอย่างสม่ำเสมอตามกำหนดเวลา โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการสอนในชั้นเรียน

### โครงการสนับสนุนการเรียนเข้มข้นช่วง COVID และบุตรของท่าน

ครูของบุตรท่านจะติดต่อกับท่าน ถ้าคิดว่าโครงการจะเป็นประโยชน์แก่บุตรของท่าน

หากท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการนี้ โปรดดูที่โครงการสนับสนุนการเรียนเข้มข้นช่วง COVID ([COVID Intensive Learning Support Program webpage](#)) หากท่านต้องการรายละเอียดโปรดสอบถามครูของบุตร

### บริการล่ามทางโทรศัพท์

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทรศัพท์ครูใหญ่โรงเรียนของท่าน ถ้าต้องการล่ามช่วยในการสอบถาม โปรดโทรบริการล่ามทางโทรศัพท์ หมายเลข 131 450 และขอล่ามในภาษาของท่าน บอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการติดต่อ พนักงานจะจัดล่ามให้ช่วยเหลือในการสนทนา ท่านไม่ต้องเสียเงินสำหรับบริการนี้